



[CASE-FNAME] [CASE-MI] [CASE-LNAME]

[CASE-STR-1]

[CASE-STR-2]

[CASE-CITY] [CASE-ST] [CASE-ZIP]

Mahalagang Impormasyon Tungkol sa Iyong Med-QUEST Coverage Important Information About Your Med-QUEST Coverage

Aloha [INSERT CASE FIRST NAME],

Simula sa April 2023 at magpapatuloy hanggang March 2024, ang State of Hawaii's Department of Human Services (DHS) Med-QUEST Division ay magsisimulang suriin ang lahat ng kaso ng Medicaid. Ang liham na ito ay upang ipaalam sa iyo na ikaw at ang iba pang miyembro ng Medicaid sa iyong sambahayan ay makukubrehan hanggang **[MONTH], [YEAR]**. Makakatanggap ka ng liham na kulay rosas sa koreo sa **[MONTH-1], [YEAR]** kung kailan magsisimula ang iyong renewal.

Kung hindi mo na kailangan ang pagkakobre ng QUEST (Medicaid), tawagan kami sa 1-800-316-8005, (TTY/TDD 711).

Maaari mong gawin ang mga sumusunod na hakbang upang maghanda para sa renewal mo:



I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kung mayroon kang mga pagbabago – Palaging siguraduhin na nasa Med-QUEST ang iyong kasalukuyang mailing address, numero ng telepono, email, o iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. **Ang pinakamadaling paraan upang mag-ulat ng anumang mga pagbabago sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay sa pamamagitan ng pagtawag sa numero sa likod ng iyong Health Plan membership card.** Maaari ka ring mag-log in sa medquest.hawaii.gov para sa mga opsyon upang direktang maabot ang Med-QUEST.



Buksan at tumugon sa lahat ng liham mula sa Med-QUEST – Magpapatuloy sa iyo ang Med-QUEST ng isang liham na kulay rosas na may mga detalye tungkol sa iyong pagkakobre ng Medicaid. Ipapaalam sa iyo ng liham na ito kung nagawang i-renew ng Med-QUEST ang iyong pagiging eligible sa Medicaid o maaaring ipaalam sa iyo na kailangan ng Med-QUEST ng karagdagang impormasyon mula sa iyo upang i-renew ang iyong pagiging eligible sa Medicaid.



Kumpletuhin ang iyong renewal form – Kung kailangan ng Med-QUEST ang karagdagang impormasyon, makakatanggap ka ng renewal form na kulay rosas sa **[MONTH-1], [YEAR]**.

Kalakip ay makikita mo ang QUEST Member Handbook.

Salamat at manatiling maayos at manatiling nakakubre!

[CASE NUMBER]